

Bằng nguồn kinh phí từ chương trình xây nhà mái ấm công đoàn, mỗi năm có hàng chục đoàn viên công đoàn được hỗ trợ kinh phí để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, qua đó mang lại niềm vui, hạnh phúc, giúp đoàn viên yên tâm công tác.

Trung tuần tháng 8/2019, cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình, chúng tôi đến gia đình chị Phạm Thị Lan, giáo viên Trường Mầm non Đông Mỹ để làm lễ bàn giao và khánh thành nhà mái ấm công đoàn. Gia đình chị Lan là 1 trong 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động thành phố để xuất Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở năm 2019. Chị Lan là giáo viên hợp đồng đã nhiều năm, chồng chị công việc không ổn định, hai con còn nhỏ, cả gia đình sống chung với mẹ chồng trong căn nhà cấp bốn chật hẹp và đã xuống cấp nghiêm trọng, mọi sinh hoạt của gia đình đều trông vào đồng lương của chị. Thông qua tổ chức công đoàn, gia đình chị thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn. Tháng 8/2019, ngôi nhà của gia đình chị đã hoàn thành. Tại buổi lễ bàn giao, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn. Được nhận kinh phí hỗ trợ, chị Lan xúc động chia sẻ: 30 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi, nếu không có không biết khi nào tôi mới được ở trong ngôi nhà kiên cố. Giờ đây, mỗi ngày khi đi làm về, nhìn ngôi

Niềm vui mái ấm công đoàn



Niềm vui của gia đình chị Mai Thị Thương trong ngôi nhà kiên cố.

nhà mới tôi rất phấn khởi. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn đã giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi được an cư, lạc nghiệp. Với đoàn viên Mai Thị Thương, công nhân Công ty Cổ phần Hoàng Hà, 16 năm đi thuê nhà ở là quãng thời gian chị và gia đình phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Đồng lương thấp, cả gia đình 4 người sống trong căn nhà cấp bốn chật chội, ẩm thấp, mỗi lần mưa đều bị dột, ướt nên mong ước có một ngôi nhà kiên cố để yên tâm làm việc xa với với gia đình chị bởi cả hai vợ chồng đều làm công

nhân, thu nhập thấp trong khi hai con còn nhỏ. May mắn đến với chị, năm 2018, thông qua việc rà soát đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở, Công đoàn Công ty đã đề xuất với Công đoàn ngành Xây dựng và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà mái ấm công đoàn trong năm 2019. Với số tiền tích góp và sự giúp đỡ của người thân, vợ chồng chị đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Ngày trao nhà, chị Thương xúc động: Nhờ có tổ chức công đoàn mà mong ước bao năm của tôi và gia đình đã thành hiện thực. Niềm vui này là

động lực để tôi tiếp tục vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, dần ổn định cuộc sống. Chương trình xây nhà mái ấm công đoàn được triển khai tại Thái Bình từ năm 2009. Xác định việc hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp công nhân viên chức lao động (CNVCLD) khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, ngay khi triển khai thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ mái ấm công

đoàn, thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLD để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau 10 năm triển khai đã có 322 ngôi nhà mái ấm công đoàn được trao cho các đoàn viên với tổng kinh phí trên 9,6 tỷ đồng. Đánh giá về hiệu quả của chương trình thời gian qua, ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Chương trình đã góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát và hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của tổ chức công đoàn với người lao động, tạo được niềm tin của CNVCLD đối với hoạt động công đoàn.

Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống CNVCLD, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, các công đoàn cơ sở sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, từ đó phân loại đối tượng để chủ động đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh những trường hợp đặc biệt khó khăn; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong CNVCLD, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều mái ấm công đoàn được trao tặng, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLD có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Sử dụng vaccine "tự chế" để phòng bệnh

(chinhphu.vn) Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), vệ sinh tay được ví như liều vaccine "tự chế" đơn giản và hiệu quả về chi phí nhằm cứu sống hàng triệu người.

Tổ chức WHO lấy ví dụ, chỉ một động tác vệ sinh tay sạch hàng ngày đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới.

Tại các cơ sở y tế, nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong khi nhiều dịch bệnh bùng phát, nhiều chủng vi khuẩn đã kháng nhiều kháng sinh làm tăng tỷ lệ tử vong, di chứng, kéo dài thời gian nằm viện (từ 9 - 24,3 ngày) và tăng chi phí điều trị (trung bình từ 2 - 32,3 triệu đồng).



Ước tính ở bất cứ thời điểm nào cũng có hơn 1,4 triệu người bệnh trên thế giới mắc nhiễm khuẩn bệnh viện. Tại Việt Nam, kết quả điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện tại 36 bệnh viện phía Bắc, tỷ lệ này là 7,9%.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nhiễm khuẩn bệnh viện hoàn toàn có thể ngăn ngừa được, trong đó vệ sinh tay luôn được coi là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả nhất để giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc biệt là sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Phương pháp mới phát hiện biến chứng tiểu đường nhanh, chính xác hơn

(vietnamplus.vn) Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát triển được một phương pháp xét nghiệm máu mới, giúp phát hiện sớm và chính xác hơn các biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường.

Công trình nghiên cứu đã khẳng định công nghệ mới mang tính cách mạng này sẽ chỉ cần vài giọt máu để xét nghiệm. Khám phá trên sẽ cách mạng hóa việc xác định nhanh chóng nguy cơ biến chứng nguy hiểm đối với hàng trăm triệu bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới.

Ước tính khoảng 2/3 trong tổng số 424 triệu bệnh nhân tiểu đường trên toàn thế giới đã tử vong vì biến chứng mạch máu. Phát hiện sớm các biến chứng này sẽ tạo điều kiện cho việc điều trị, từ đó kiểm soát diễn biến nghiêm trọng của bệnh hoặc ngăn ngừa nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán hiện nay, trong đó có phân tích chỉ số cơ thể, thời gian mắc bệnh, đều có sai sót và không giúp phát hiện biến chứng sớm.



Theo nghiên cứu, biện pháp mới sẽ chỉ cần 3 - 5ml máu để xét nghiệm ADN của bệnh nhân thông qua việc sử dụng dấu ấn sinh học vô cùng nhạy cảm trong máu. Theo đó, nếu bệnh nhân bị biến chứng, mạch máu bị ảnh hưởng sẽ giải phóng ADN mới vào dòng máu.

Nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra đối với 62 bệnh nhân tiểu đường (trong đó có 12 bệnh nhân không bị biến chứng và 50 người bị biến chứng mạch máu). Kết quả cho thấy xét nghiệm máu có thể giúp xác định được những bệnh nhân có biến chứng chính xác hơn so với các phương pháp chẩn đoán hiện nay.

NGUYỄN TÙNG

Phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô

Hiện nay đang bước vào mùa hanh khô nên nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền đến người dân và các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh nêu cao ý thức PCCC, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ tại các địa phương trên cả nước có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, trong đó có một số vụ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 13 vụ cháy, làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 200 triệu đồng (cơ quan, doanh nghiệp 4 vụ, nhà dân 7 vụ, phương tiện giao thông đường thủy 2 vụ). Thượng tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Hiện tại đang là thời điểm mùa hanh khô, là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý, UBND tỉnh đã ban hành công điện về



Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ B (thành phố Thái Bình).

tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác PCCC và CNCH; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC ở cơ quan, đơn vị,

địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC; phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" ở cơ sở.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, công điện về bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC gắn với phong trào toàn dân

bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức về PCCC trong cộng đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Khoát, Đội trưởng Đội Kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, khó khăn lớn nhất trong công tác PCCC mùa hanh khô là tình trạng vi phạm các quy định về PCCC vẫn còn diễn ra, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, chợ, phổ biến là: thiếu phương tiện, dụng cụ PCCC, cửa thoát hiểm không đạt chuẩn an toàn, việc sắp xếp hàng hóa không

"M uốn thành công thì trước tiên phải có ước mơ, dám nghĩ, dám làm và phải thực sự tâm huyết với công việc mình đã chọn. Bên cạnh tố chất còn phải không ngừng nỗ lực học hỏi, điều quan trọng là phải giữ uy tín..." - bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên tâm sự. Không chỉ được biết đến là nữ doanh nhân tiêu biểu, bà Liên còn là người hết lòng vì cộng đồng và công tác hội của Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương.

Luôn vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy năng lượng... là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp bà Liên. Cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, sau một thời gian lập nghiệp và có chút vốn trong tay, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương ngày càng tăng, bà Liên cùng gia đình chuyển sang làm đại lý kinh doanh hàng tạp hóa. Nhờ cần cù, chịu khó và làm ăn uy tín, luôn bảo đảm chất lượng hàng hóa, giá cả phải chăng, lại sẵn lòng

Nữ doanh nhân tiêu biểu

hỗ trợ trả chậm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cửa hàng của gia đình bà luôn đông khách. Để bắt kịp với xu thế hội nhập, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, năm 2010, cửa hàng bách hóa tổng hợp Thăng Liên chuyển thành Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên. Chia sẻ về khó khăn trong những năm đầu khởi nghiệp, bà Liên cho biết: Những năm đầu về cùng khó khăn, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chưa có kỹ thuật công nghệ thông tin trong kinh doanh nên lợi nhuận chưa cao. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đến nay, dưới sự điều hành của bà Liên, Công ty Thăng Liên đã xây dựng được khuôn viên 5.000m² với trụ sở 3 tầng khang trang, diện tích mặt sàn trên 3.500m². Hiện nay, tổng số vốn có định của Công ty khoảng 25 tỷ đồng,

vốn lưu động trên 10 tỷ đồng. Là người quản lý doanh nghiệp, bà Liên đã chủ động trong tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo đó, để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh, Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm tiên tiến trong việc cập nhật, giao dịch, mua bán hàng hóa theo kênh siêu thị để tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội tự lựa chọn được các mặt hàng có giá thành hợp lý với chất lượng tốt nhất. Bà Liên cho biết: Trong sản xuất, kinh doanh, bản thân tôi luôn lồng ghép và triển khai các phong trào do các cấp, các ngành phát động như cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tuần bán hàng vì người tiêu dùng và



Bà Nguyễn Thị Liên - doanh nhân tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương.

các chương trình bình ổn giá do Sở Công Thương và Sở Tài chính chủ trì. Từ việc triển khai thực hiện tốt các chương trình kể trên đã góp phần ổn định giá cả, chất lượng sản phẩm được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và đem lại niềm tin cho người tiêu dùng.

Gắn sản xuất, kinh doanh với các hoạt động an sinh xã

hội, những năm qua, Công ty Thăng Liên và cá nhân bà Liên đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết.

Không chỉ dám nghĩ, dám làm trong kinh doanh, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp

huyện, bà Liên đã kết nối với các tổ chức cùng với Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ về nhiều chủ đề, nội dung phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và cập nhật các văn bản chính sách pháp luật mới cho các doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương: Bà Nguyễn Thị Liên là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp huyện, trong những năm qua luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho hội viên, lãnh đạo Hội hoạt động hiệu quả, đưa Hội trở thành một trong những hội tổp đầu của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, góp phần đưa Hiệp hội ngày càng phát triển. Ông Vinh chia sẻ thêm: Hơn 30 năm nỗ lực không mệt mỏi trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Liên đã giúp Công ty do doanh thu ngày càng cao, hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế với nhà nước. Gần 20 năm liên

Công ty vinh dự được Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các tổ chức khác khen thưởng. Cá nhân bà Liên đã nhiều lần xuất sắc được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen thưởng; năm 2017 bà được vinh danh là 1 trong 10 công dân tiêu biểu của huyện và được nhận kỷ niệm chương "Vi sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".

Sau những giờ làm việc, bà Liên dành thời gian chăm sóc chu đáo cho gia đình. Bà tâm sự, ước gì trong ngày có hơn 24 tiếng để bà được làm việc và cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho gia đình. Bà đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

VŨ ĐÔNG

(Đài TTTH Kiến Xương)

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)